

**BÁO CÁO**  
**kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở**  
**6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021**

**I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026, triển khai Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 với đột phá được đề ra thuộc trách nhiệm của ngành là “Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp”. Theo đó, hoạt động tham mưu triển khai nhiệm vụ đột phá, tham mưu thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế ngành công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh được tập trung vào việc xây dựng nghị quyết, quy hoạch, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình trong giai đoạn 5 năm 2021 – 2026 và năm 2021. Theo đó, đòi hỏi sự nỗ lực, tập trung trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để phát huy vai trò tham gia của nhân dân, sự phản biện xã hội của Mặt trận và đoàn thể, sự phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương để đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát huy nguồn lực công nghiệp và các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực ngành đạt kết quả.

Tuy nhiên, việc triển khai các nhiệm vụ của ngành trong bối cảnh ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 và bão số 9 cuối tháng 10/2020 đã gây thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ QLNN và phát triển kinh tế ngành năm 2020, lại tiếp tục bùng phát trong 6 tháng đầu năm 2021 với diễn biến phức tạp, gây nên khó khăn, tác động nhất định đến triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trong việc tăng cường đi cơ sở để nắm bắt ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, việc thông tin và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân, việc triển khai các nội dung, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội...

**II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI**

- Quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức về định hướng phát triển theo Nghị quyết Đại hội XIII về “Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội” và quan điểm phát triển theo Nghị quyết Đại hội XX của tỉnh “Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân” và các chủ trương, chỉ đạo của các cấp về Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận trong năm 2021: Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, Kế hoạch số 31-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn

2021 – 2021, Kế hoạch số 10 – KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 11/01/2021 về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2021; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 26/3/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC cơ sở năm 2021.

- Triển khai chủ trương, chỉ đạo, kế hoạch của cấp trên về Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận trong năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025; Giám đốc Sở có báo cáo đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 – 2020; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 25/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và Chương trình phối hợp số 26-CTr/BDVTU-BCSĐUBND ngày 13/02/2017 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận, giai đoạn 2017 – 2021 và Văn bản số 327/SCT-VP ngày 03/3/2021 đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Theo phương hướng, nhiệm vụ đề ra, năm 2021, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm thực hiện vận động, huy động nguồn lực thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế ngành nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội nói chung gắn với tham mưu, triển khai đột phá về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra; chú trọng dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tham mưu, thực hiện giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; triển khai thực hiện đăng ký cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo chỉ đạo của các cấp.

- Qua đó, tạo nên chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước của ngành và trong cơ quan, đơn vị.

### **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

#### **1. Dân chủ trong quản lý, điều hành**

Với nội dung, yêu cầu đề ra, trong quản lý, điều hành hoạt động, Sở tiếp tục nghiêm túc thực hiện quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số

04/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ thông qua các phương thức, nội dung như sau:

- Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2020. Theo đó, Giám đốc Sở báo cáo, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện quy định về phát huy dân chủ ở cơ sở năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát huy dân chủ năm 2021, thông qua chỉ tiêu kế hoạch ngành công thương năm 2021, công khai tài chính năm 2020, phân khai kinh phí năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, bầu Ban Thanh tra nhân dân và thực hiện đầy đủ các nội dung về quy chế dân chủ theo Nghị định 04 của Chính phủ.

- Xây dựng chương trình hành động của Sở, Đảng ủy Sở, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021.

- Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý và 6 tháng để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới.

- Nghiêm túc thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu theo Quy định 306-QĐ/TU của Tỉnh ủy và của Sở, Đảng ủy Sở; xây dựng bản đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên năm 2021 theo quy định của Đảng ủy cấp trên.

- Nghiêm túc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Giám đốc Sở với Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong 6 tháng đầu năm, cùng với việc cấp thẩm quyền điều động và bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương, 01 Phó Giám đốc Sở Công Thương; đã thực hiện kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Xây dựng Phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác. Thực hiện tiến cử cán bộ lãnh đạo, quản lý tăng cường cho cấp huyện. Tiếp tục tập trung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo chức danh, vị trí việc làm của công chức, viên chức. Tỷ lệ công chức, viên chức có trình độ chuyên môn thạc sĩ 36%, được đào tạo lý luận chính trị 74 %.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Giám đốc Sở với Đảng ủy Sở thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng chính đồn Đảng, Kế hoạch phối hợp giữa Giám đốc Sở với Đảng ủy Sở thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2021. Theo đó, Đảng bộ Sở Công Thương và 01 cá nhân là đảng viên thuộc Đảng bộ Sở được Ban Thường vụ Đảng ủy tặng Giấy khen về thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 5 năm (2016-2021).

- Phát động phong trào thi đua năm 2021 của UBND tỉnh và đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951 – 14/5/2021), Sở Công Thương và 5 tập thể, 18 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công, Kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch tài chính, phân khai kinh phí, mua sắm tài sản, kiểm kê tài sản, thanh lý tài sản; thực hiện kê khai tài sản cá nhân và báo cáo, công khai bản kê khai theo đúng quy định.

- Thực hiện công khai theo quy định về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của Sở, đơn vị.

- Ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, cải cách thủ tục hành chính. Cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung. Thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản điện tử có ký số trên trực liên thông văn bản, không gửi văn bản giấy.

- Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức gắn với chấp hành Điều lệ Đảng đối với đảng viên,

- Giữ vững và phát huy mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, đồng thuận, quyết tâm trong việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức. Lãnh đạo Sở, Đảng ủy khuyến khích, lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của công chức, viên chức, bố trí thời gian thích hợp để công chức, viên chức đăng ký được gặp, trao đổi. Tiếp thu ý kiến phản ánh, tiếp thu kiểm điểm, phê bình, xây dựng biện pháp khắc phục tồn tại, khuyết điểm. Không có hiện tượng, hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức.

## **2. Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với tổ chức, công dân**

- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Sở Công Thương đã tập trung phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý nhà nước, ban hành các văn bản triển khai đến các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; các nhà máy thủy điện, các trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng xăng dầu), hỗ trợ và phát huy nỗ lực của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc kiểm soát dịch bệnh, quyết tâm thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới nên hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục có những chuyển biến tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

- Tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 11/5/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (Khóa XX) về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp và đang tiếp tục tham mưu HĐND, UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, đảm bảo nhiệm vụ đột phá được triển khai, đạt kết quả từ đầu nhiệm kỳ, đưa Nghị quyết Đại hội XX đi vào cuộc sống.

- Tập trung xây dựng quy hoạch, xây dựng cơ chế, chính sách làm cơ sở phát triển kinh tế ngành gắn với ổn định đời sống nhân dân. Trong đó, 6 tháng đầu năm, đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 về Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; tiếp tục hoàn chỉnh Đề án Tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tham mưu xây dựng Nghị quyết hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn đến năm 2025, Nghị quyết xác định đối tượng hỗ trợ và mức hỗ trợ chi phí vận chuyển xăng dầu từ đất liền ra huyện đảo Lý Sơn; cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư đặc thù của tỉnh về phát triển cụm công nghiệp; Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng năm 2030; Kế hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025; thành lập Đoàn khảo sát đánh giá tình hình đầu tư, hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; tập trung thực hiện hoàn thành Dự án dự án cấp điện cho các xã, huyện miền núi giai đoạn 2013 – 2020.

- Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy về CCHC, nhất là CCTTHC tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu chủ yếu về CCTTHC, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp được Sở Công Thương thực hiện đạt kết quả như:

+ Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tiết giảm thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp; rà soát, kịp thời áp dụng việc giảm mức phí thẩm định cho cá nhân, tổ chức trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại, dịch vụ; tuyên truyền phổ biến đến người dân về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nên mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động xúc tiến thương mại vẫn duy trì, phát triển, số lượng hồ sơ trên lĩnh vực xúc tiến thương mại được tiếp nhận và giải quyết tăng. Đăng ký và thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia 42 TTHC, đạt tỷ lệ 32%, đến nay đã có 37/42 TTHC cập nhật trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó có 04 TT HC thuộc lĩnh vực Xúc tiến thương mại được cung cấp dịch vụ công mức độ 4. Đề xuất giai đoạn thử nghiệm việc kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với 17 TTHC thuộc lĩnh vực lưu thông hàng hóa. Triển khai thực hiện thu phí, lệ phí giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương bằng hóa đơn điện tử...

+ 100% TTHC được giải quyết đúng thời gian quy định. 41,4% TTHC được rút ngắn 30% thời gian giải quyết so với quy định pháp luật (55/133).

Mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về giải quyết TTHC của Sở đạt 100%, trong đó, mức độ rất hài lòng đạt 99% (theo Báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh).

+ Nghiêm túc thực hiện niêm yết, công khai TTHC tại trụ sở cơ quan và trên Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở.

- Giải quyết kiến nghị của cử tri về các nội dung trên lĩnh vực điện (giám sát, theo dõi chỉ số đồng hồ điện, hóa đơn thu tiền điện, mức giá đèn bù, hỗ trợ cây trồng, hoa màu khu vực hành lang thi công tuyến đường điện Dốc Sỏi – Pleiku, độ an toàn của đập thủy điện Hà Nang, đèn bù về đất đai, cây cối hoa màu bị ảnh hưởng do thi công công trình điện nông thôn, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cấp điện xã Ba Nam).

#### **IV. Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC**

##### **1. Ưu điểm**

- Tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương thức lãnh đạo, huy động sự tham gia đồng bộ trong hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Theo đó, việc phát huy dân chủ tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, không có hiện tượng, hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021.

- Tập trung CCHC, nhất là cải cách TTHC chất lượng, hiệu quả, đảm bảo phục vụ thuận lợi cho doanh nghiệp, nhân dân.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực ngành trong 6 tháng đầu năm 2021.

##### **2. Hạn chế:**

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các hoạt động xúc tiến thương mại như kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến giao thương tại các thị trường trong nước chưa được thực hiện; tạm dừng tổ chức diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Quảng Ngãi năm 2021; tạm dừng kiểm tra hậu kiểm điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021... ảnh hưởng đến tính kịp thời, hiệu quả trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân.

- Cần tăng cường sự chủ động, tích cực trong công tác phối hợp thực hiện

nhiệm vụ giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở để đảm bảo đồng bộ, hiệu quả cao giữa hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ quản lý nhà nước.

### **3. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến**

- Tiếp tục tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức năm 2020, các chương trình, kế hoạch liên quan đến phát huy dân chủ gắn với nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và tăng cường công tác dân vận.

- Tiếp tục chủ động, tập trung tham mưu, thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, ổn định sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh CCTTHC đạt kết quả cao.

- Tham mưu thực hiện nội dung được giao cho Sở Công Thương và các nội dung phối hợp theo Thông báo số 08-TB/VPTU ngày 14/12/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy Thông báo kết luận của của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi đối thoại trực tiếp với tổ chức Công đoàn, công nhân và người lao động tại địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất và Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi và chỉ đạo của các cấp trong việc phối hợp trong tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, quy định pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến thực hiện các dự án trọng điểm liên quan đến phát triển kinh tế ngành trên địa bàn.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức toàn Sở hoạt động công vụ, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao khả năng tiếp cận các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, góp phần cải thiện các chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân liên quan đến quản lý nhà nước và phát triển kinh tế ngành; tham mưu, thực hiện giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

- Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng trong hoạt động của Sở, ngành gắn với tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận, giám sát hoạt động của Sở, công chức, viên chức thuộc Sở trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. Thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân thuộc lĩnh vực ngành đạt kết quả.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia đóng góp ý kiến về xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; sơ kết, tổng kết về công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo chỉ đạo.

- Từng tập thể, cá nhân bám sát chỉ tiêu kế hoạch, nội dung cam kết nêu gương, rèn luyện, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện hoàn thành tốt; tăng cường phối hợp trong cơ quan, đơn vị, đoàn kết, phát huy dân chủ xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị.

Sở Công Thương kính báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- Sở Nội vụ;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Đảng ủy;
- Công đoàn, Chi đoàn;
- Lưu: VT, VP.

**GIÁM ĐỐC**

**Võ Văn Rân**